



ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์

เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำรูปเล่มโครงการทางวิศวกรรม 2 /
รูปเล่มปฏิญานิพนธ์เฉพาะสาขา 2 (เล่มแดง)

เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการจัดทำรูปเล่มโครงการทางวิศวกรรม 2 /
รูปเล่มปฏิญานิพนธ์เฉพาะสาขา 2 (เล่มแดง) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบังเกิด
ผลดีต่อคณะฯ โดยได้รับความเห็นชอบจากมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการฯ ครั้งที่ 2/2556
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2556 จึงขอออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

1. นิสิตระดับปริญญาตรี ระบบปกติ ระบบพิเศษ และระบบพิเศษ
(เทียบเข้า) ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาโครงการทางวิศวกรรม 2 /ปฏิญานิพนธ์เฉพาะสาขา 2 ในภาค
การศึกษานั้นๆ จะต้องดำเนินการขึ้นสอบตามปฏิทินการดำเนินการทำโครงการทางวิศวกรรม 2 /
ปฏิญานิพนธ์เฉพาะสาขา 2 ให้ทันตามกำหนดระยะเวลา
2. เมื่อนิสิตขึ้นสอบเสร็จเรียบร้อยตามกำหนดระยะเวลาแล้วให้นิสิตรีบ
ดำเนินการแก้ไขรูปเล่มตามคำแนะนำของคณะกรรมการสอบฯ
3. นิสิตแก้ไขรูปเล่มตามคำแนะนำของคณะกรรมการสอบฯ แล้วให้รีบ
ดำเนินการส่งตรวจรูปแบบ วิชาวิชาการให้ทันกำหนด ตลอดจนส่งตรวจบทคัดย่อกับคณะกรรมการ
กลางให้ทันกำหนดระยะเวลาด้วย ทั้งนี้การส่งบทคัดย่อให้คณะกรรมการกลางตรวจนั้น ให้อาจารย์ที่
ปรึกษาโครงการทางวิศวกรรม 2 / ปฏิญานิพนธ์เฉพาะสาขา 2 เป็นผู้ระบุรายชื่อผู้ตรวจบทคัดย่อ
โดยพิจารณารายชื่อผู้ตรวจบทคัดย่อจากในแบบฟอร์มบันทึกข้อความขอตรวจรูปแบบ/และ
ตรวจบทคัดย่อ
4. เมื่อนิสิตดำเนินการตรวจทั้งรูปแบบ/และบทคัดย่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้
นิสิตนำหน้าอนุมัติ ให้ประธานสอบ คณะกรรมการสอบ และอาจารย์ที่ปรึกษาลงนามให้เรียบร้อย
หลังจากนั้นให้นำกลับมาที่งานวิชาการ งานวิชาการจะนำเสนอหัวหน้าสำนักวิชาฯ ลงนามในลำดับ
ถัดไป
5. เมื่อรูปเล่มสมบูรณ์ครบตามรูปแบบที่ทางคณะฯ กำหนด ตลอดจนมี
ลายเซ็นหน้าอนุมัติครบ เรียบร้อยแล้ว ให้นิสิตดำเนินการไปจัดทำรูปเล่ม โครงการทางวิศวกรรม 2 /
ปฏิญานิพนธ์เฉพาะสาขา 2 (เล่มแดง) ด้วยตนเองที่ห้างร้านต่างๆ ที่สามารถรับดำเนินการทำ
เล่มให้ได้ ทางคณะฯ จะไม่รับดำเนินการจัดทำรูปเล่มโครงการทางวิศวกรรม 2/ ปฏิญานิพนธ์
เฉพาะสาขา 2 (เล่มแดง) ให้กับนิสิต

6. เมื่อนิสิตดำเนินการจัดทำรูปเล่มโครงการทางวิศวกรรม 2 /รูปเล่ม
ปฏิญานิพนธ์ 2 (เล่มแดง) เรียบร้อยแล้ว ให้รับนำส่งงานวิชาการให้ทันตามกำหนดระยะเวลาของ
ปฏิทินฯ โดยส่ง จำนวน 3 เล่ม พร้อมแผ่น CD-ROM จำนวน 2 แผ่น (ไฟล์ข้อมูลเป็น PDF)
(คณะฯ จะรับเฉพาะนิสิตที่นำรูปเล่มโครงการทางวิศวกรรม 2/รูปเล่มปฏิญานิพนธ์เฉพาะสาขา
2 เล่มสมบูรณ์เท่านั้น จะไม่รับใบเสร็จที่ออกให้จากทางร้าน) เมื่อนิสิตส่งครบตามจำนวนและ
ครบกำหนด งานวิชาการจะได้นำส่งผลการเรียนตามทีมนิสิตที่ได้รับจากผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการสอบฯ (ในใบขึ้นสอบ Project 2) นำเข้าพิจารณาในที่ประชุมสำนักวิชาฯ และที่ประชุม
คณะกรรมการประจำคณะฯ ต่อไป

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖



(รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช)

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์